
3. fundur 
 
Fundur var haldinn í Hverfisráði Grímseyjar 31. ágúst 2010 í Múla kl. 09:30 
Viðstaddur voru Sigurður Ingi Bjarnason, Sigrún Þorláksdóttir og Ragnhildur Hjaltadóttir 
fundarritari. 
Auk þeirra sátu fundinn Hulda Signý Gylfadóttir skólastjóri og Ragna Gunnarsdóttir formaður 
Kvenfélagsins Baugs. 
  
1. Girðing hjá Múla 
Tilefni fundarins var að ræða  breytingu á  skólagirðingunni þannig að hún nái ekki upp að húsinu, 
heldur norður úr vinklinum (sjá loftmynd). Þannig teljum við öll að heppilegra sé allt aðgengi að húsinu 
fyrir alla aðila. 
Allir fundaraðilar eru þessu samþykkir. 
  
Fundi slitið kl 09:45 
 


